

ตัวบ่งชี้ที่ 9 : ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

เกณฑ์การให้คะแนน :

คะแนน1	คะแนน2	คะแนน3	คะแนน4	คะแนน5
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ	ปฏิบัติได้ 2 ข้อ	ปฏิบัติได้ 3 ข้อ	ปฏิบัติได้ 4 ข้อ	ปฏิบัติได้ 5 ข้อ

เกณฑ์การพิจารณา:

ประเด็นการพิจารณา	มี (✓)หรือไม่มี (x) การดำเนินการ
1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร	✓
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	✓
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	✓
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร	✓
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง	✓

รายละเอียดการดำเนินงาน:

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
<p>โครงการ “กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2553 โดยโครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ำเขียว ปรากฏผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกดังนี้</p> <p>1. มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร</p> <p>แผนพัฒนาสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ข้อ 5 ของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) คือ สร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการด้านต่างๆ สร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการวิจัย สนับสนุนการสร้างและจัดการทรัพยากรสิ่งทอปัญญา และให้บริการวิชาการต่อท้องถิ่นและชุมชน โดยขยายการให้บริการวิชาการในหน่วยงานต่างๆ ต่อภาครัฐและเอกชน ตามมาตรการ 5.6 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมและกำหนด Concept Integrated ภารกิจหลักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ตามศาสตร์และความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาอย่างชัดเจน (Plan)</p> <p>สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดำเนินการให้บริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญที่กำหนด(Do) และมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพการบริการวิชาการเป็นไปตามความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ และมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง</p>

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

ความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชนหรือภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ โครงการ “กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2553 โดยโครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ำเขียว

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม (Check) ในทุกโครงการบริการวิชาการที่จัดมีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และนำผลการประเมินไปพัฒนาระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ดังนี้

- 1) มีการประเมินประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการด้านวิชาการ เนื้อหา รูปแบบและประโยชน์ของการนำไปใช้
- 2) มีการประเมินโครงการและประโยชน์ ตลอดจนผลกระทบของโครงการ
- 3) มีการรายงานผลการประเมินของการบริการวิชาการในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชา สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มีการนำผลการประเมินไปพัฒนาเพื่อสร้างระบบและกลไกหรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมมากยิ่งขึ้น (Action)

ข้อมูลนำเข้า (Input)	กระบวนการ (Process)	ผลลัพธ์/ผลผลิต (Output/Outcome)
1. กำหนดปัจจัย/หัวข้อการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม 2. กำหนดความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา และคณาจารย์	การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม สอดแทรกกับกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมการวิจัย กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 2. รางวัลที่ได้รับจากการบริการวิชาการ

2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

ผลจากการดำเนินโครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ำเขียว ภายใต้โครงการ “กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2553 ที่มีส่วนร่วมของชุมชนภายนอก สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนและประเภทการบริการวิชาการที่กำหนด เน้นให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง สมาชิกทีมประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน ผ่านรอบชิงชนะเลิศรับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ 1.รางวัลพิเศษ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริต รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล 2.รางวัลโปสเตอร์ดีเด่น (ได้รับรางวัล 2 ทีม) รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทิมชุมณหเถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมการบริการวิชาการของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนอันส่งผลให้ชุมชนมีผู้นำและสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของกิจกรรมที่จัดโดยนักศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรม เช่น โครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ำเขียว ภายใต้โครงการ “กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2553เป็นโครงการเน้นให้นักศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทิมชุมณหเถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตพืช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยให้ความช่วยเหลือชุมชนในลักษณะโครงการ “ความรับผิดชอบต่อสังคมของมหาวิทยาลัย”

รายละเอียดผลการดำเนินงาน

(University Social Responsibility : USR) คณาจารย์และนักศึกษาไปศึกษาปัญหาของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกดอกเบญจมาศ กลุ่มเพาะเห็ดหอม กลุ่มปลูกผักปลอดสารและกลุ่มโฮมสเตย์ ในพื้นที่ตำบลไทยสามัคคี ได้นำมาประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการจัดการในการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพของกลุ่มเกษตรกร และเสนอเป็นโครงการเข้าประกวดแข่งขันโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 2553 จัดโดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด และในปี 2554 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ได้ดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ทีมผู้พิทักษ์เห็ดหอม เข้าร่วมชิงชนะเลิศ (ในจำนวน 40 ทีม จากผู้ส่งทั้งหมด 463 ทีม) ในโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาว 2554 การแข่งขันจัดทำแผนธุรกิจเพื่อชุมชนและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และนักศึกษาจะต้องดำเนินโครงการจริงตามแผนที่เสนอในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2554 และนำเสนอผลการดำเนินงาน วันที่ 1-2 ธันวาคม 2554

4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ดำเนินโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 โดยโครงการสวนพุทราเพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2552 ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ (กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์) ชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน ซึ่งมีอาจารย์ประภาวี วงษ์บุตรศรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้ผ่านเข้าร่วมชิงชนะเลิศ จำนวน 42 ทีม ของธนาคารกรุงไทย โดยได้รับทุนการศึกษาเพื่อดำเนินโครงการจริง 10,000 บาท

ผลจากการดำเนินโครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ำเขียว ภายใต้โครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2553 มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนในทางที่ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการจัดการโครงการเพื่อแก้ปัญหา ด้านบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ตามศักยภาพของตนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม ในระดับบุคคลที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ปลูกฝังให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิดการทำงานเป็นทีม การวิเคราะห์ โดยสามารถนำความรู้ประสบการณ์และทัศนคติที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการไปปรับใช้ในชีวิตจริง ตลอดจน คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่จะรับใช้สังคมและประเทศชาติในอนาคต ดังนี้

- 1) นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนกิจกรรม การบริหารเวลา การจัดลำดับกิจกรรมได้สอดคล้องกับชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัย และนำไปใช้กับการการจดบันทึกในเวลาเรียน การทำรายงาน และโครงการต่าง ๆ
- 2) นักศึกษามีความสามารถในการวางแผนกิจกรรม โดยอาศัยความร่วมมือจากเพื่อนนักศึกษา เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ในการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และโครงการต่าง ๆ
- 3) นักศึกษามีความสามารถในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (MT CSR) ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ โดยเน้นการนำความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับการทำประโยชน์และการพัฒนาชุมชน

รายละเอียดผลการดำเนินงาน
4) นักศึกษามีความสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมธรรมะ เพื่อให้มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม และจริยธรรม รวมถึงมีสมาธิในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ
5) นักศึกษาสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ปรับตัวกับการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น เป็นที่ปรึกษาของกันและกันในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้

การประเมินตนเอง:

ผลการดำเนินงาน	คะแนนการประเมิน
มีผลการดำเนินงาน 5 ข้อ	5 คะแนน

รายการหลักฐาน :

1. ผลการดำเนินงานโครงการ “กรุงเทพฯต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2553 : โครงการต่อลมหายใจเบญจมาศแห่งวังน้ำเขียว (หน้า 122)